
 

TACC ปˏกหมุดปˣ 65 รายได้โต 
10-15% 
วันทีˑ 15 ก.พ. 2565 เวลา 21:51 น. 

 

TACC ปกˏหมุดปˣ 65 รายได้โต 10-15% รับอานิสงส์โควิด-19 
คลายกังวล-ยอดขายฟ˧˓ นพรอ้มเสิรฟ์โปรดักสใ์หมบุ่ก 7-Eleven-
Non 7-Eleven 

นายชัชชว ีวัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) เปิดเผยวา่ แผนการ

ดำเนินงานในปี 2565 บริษทัฯต้ังเป้าหมายรายได้เติบโต 10-15% เทียบกับปทีี่ผ่านมา โดยไดรั้บปัจจัยหนุนจาก

สถานการณก์ารแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เริ่มคลายกงัวลในทิศทางที่ดีขึ้น หลังประชาชนฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ทำ

ให้การบริโภคเริ่มกลับมาฟื้นตวั และมาตรการผอ่นคลายตามสถานการณโ์รคโควดิ-19 จากรฐับาลรวมถึงบริษทัฯมีแผนส่ง



สินค้าเครื่องดื่มใหม่เข้าทำตลาดใน 7-Eleven และ Non 7-Eleven อย่างตอ่เนือ่งเพือ่ตอบสนองความต้องการคู่ค้า

และผู้บริโภค กระตุ้นยอดขายเพ่ิมมากขึ้น 

สำหรบัภาพรวมกลุ่มธุรกิจ 7-Eleven ในช่วงที่ผ่านมามีการเติบโต ซึง่บริษทัฯในฐานะ Key Strategic Partner 

ไดร้ับโอกาสที่ดีเสมอมาในการพฒันาสินค้าและทำการตลาดร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเครือ่งดื่มเย็นในโถกด (Jet Spray) 

หรอืสินค้าใน All Café ในการผลักดันสินค้าปัจจุบัน ผ่านการทำโปรโมชั่นต่อเนื่องทัง้ป ีและสินค้าใหม่ 

 TACC เสร์ิฟ 2 เครืˑองดืˑมใหม่ “ราสปเ̃บอรร์ี มิลค์กี˓-รูบชี็อกโกแลต” 

 TACC ปˏกธงใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก "Green Carton" by SCG Packaging 

 ส่วนการขยายลูกค้าใหม่ในกลุ่ม Non 7-Eleven ล่าสุดได้ทยอยขยายสินค้าเข้าไปในกลุ่ม Lotus’s ทั้งใน 

Lotus Hypermarket ในรูปแบบของ Food Court ปัจจุบันมีจำนวน 45 สาขา และมีเป้าขยาย 

200 สาขา ภายในป ี2565 สว่นใน Lotus’ go fresh ทีส่่งเครือ่งดื่มเข้า Jungle Café ปัจจุบันมี

จำนวน 1,400 สาขา และมีเป้าขยาย 1,700 สาขา ภายในป ี2565 และเพิ่มโอกาสในการขยายเมนูหลกั 

(Signature Menu) อื่นเพิม่เติม จากปัจจุบนัขายอยู ่2 เมน ู

 ขณะที่ผลิตภัณฑก์ัญชง-กัญชา คาดเห็นความชัดเจนทัง้ในแง่ของกฎหมายและการพฒันา Product ในการสง่

สินค้าใหม่เข้าสู่ตลาด รองรับความต้องการของผู้บรโิภคในปีนี้ และเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด เพื่อเจาะตลาดทั้งใน

กลุ่มของธรุกิจ 7-Eleven และ Non 7-Eleven 

 ประธานกรรมการบรหิาร TACC กล่าวอีกว่า บริษัทฯยังคงมองหาโอกาสในการขยายธรุกิจร่วมกับพันธมิตรเพื่อตอ่

ยอดธรุกิจ และผลักดันผลการดำเนินเติบโตอย่างแขง็แกร่งและยัง่ยนื ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้มีการเจรจาหลากหลาย

รูปแบบทั้งที่เป็น M&A และ JV ในหลายโปรเจค แตยั่งไม่ได้ข้อสรุป เนื่องจากตอ้งพิจารณาอย่างรอบคอบ เพือ่

ประโยชนส์ูงสุดผู้ถอืหุน้ 
 


